




ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

<p>ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</p>	
ชื่อ - สกุล	นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4628
ประวัติการศึกษาและ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> • บริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หุ้นส่วน, สอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> • ปัจจุบันคุณศักดิ์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและหุ้นส่วนสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่นของเคพีเอ็มจีประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกว่า 32 ปี ในสายงานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งได้ใช้มาตรฐานการบัญชีต่างๆ เช่น มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และคุณศักดิ์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีระหว่างปี 2562 - 2564 • นอกจากนี้ คุณศักดิ์ยังได้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้มาตรฐานการมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ การควบรวมกิจการและการซื้อธุรกิจ • คุณศักดิ์มีประสบการณ์การสอบบัญชีอย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงาน ด้านยานยนต์ และด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม

	<ul style="list-style-type: none"> • คุณศักดาได้ให้บริการงานตรวจสอบบัญชีและงานให้ความเชื่อมั่นอื่นต่อข้อมูลทางการเงินแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่น และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
<p>ความเกี่ยวพันหรือส่วนได้เสีย ใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ไม่มี -</p>

<p style="text-align: center;">ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด</p>	
ชื่อ - สกุล	นายสุเมธ แจ่มสามสี
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	9362
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บัญชีบัณฑิต) • ปริญญาโท พาดินศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	<p>หุ้นส่วน, สอบบัญชี</p> <p>หัวหน้าคณะทำงานที่ดูแลระเบียบและวิธีการตรวจสอบบัญชี</p> <p>หัวหน้าคณะทำงานที่ดูแลลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติ</p>
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> • คุณสุเมธมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ครอบคลุมไปถึงกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่หลายแห่ง และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการสอบบัญชีภายใต้หลักการที่รับรองทั่วไปของไทย (Thai GAAP) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (U.S. GAAP) • ผู้บรรยายและวิทยากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี ในรูปแบบของการฝึกอบรมสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับพนักงานภายในบริษัท • ผู้บรรยายและวิทยากรในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชี ในรูปแบบของการอบรมสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับลูกค้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ความเกี่ยวพันหรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด		
ชื่อ - สกุล	นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4795	
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ทะเบียนเลขที่ 4795) • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน, สอบบัญชี	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> • คุณวิภาวรรณมีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบบัญชีภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมโรงแรม การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และเคมีภัณฑ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบการเงินเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ/สอบทานภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศไปยังบริษัทในเครือข่ายของเคพีเอ็มจี และบริษัทที่ไม่ใช่เครือข่ายของเคพีเอ็มจีในประเทศต่างๆ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ • คณะอนุกรรมการ การกำหนดจรรยาบรรณ ศภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2564-2566) • หัวหน้างานระบบการบริหารคุณภาพของสำนักงานในประเทศไทย (SoQM) 	
ความเกี่ยวพันหรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	